

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỔ NHIỆM ÔNG ĐÀO THANH TRƯỜNG GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

NGÀY 02/8/2024, PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ ĐÃ KÝ QUYẾT ĐỊNH SỐ 767/QĐ-TTG BỔ NHIỆM CÓ THỜI HẠN ÔNG ĐÀO THANH TRƯỜNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN.

Tân Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đào Thanh Trường sinh năm 1980 tại Hải Phòng.

Ông Đào Thanh Trường có trình độ lý luận cao cấp, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Xã hội học năm 2010 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Xã hội học năm 2016. Ông Đào Thanh Trường là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích chính sách; quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với những đóng góp trong việc

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo sau đại học về quản lý khoa học và công nghệ tại Việt Nam, ông đã được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" của Bộ Khoa học và Công nghệ (năm 2017), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2020).

Ông Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản



Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường

lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý (Trung tâm nghiên cứu trọng điểm của ĐHQGHN); Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Trưởng ban Điều hành Câu lạc bộ Nhà khoa học, ĐHQGHN.

WEBOMETRICS 2024:

ĐHQGHN TRONG NHÓM 100 CƠ SỞ GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU CHÂU Á VỀ TIÊU CHÍ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG

NGÀY 23/07/2024, PHÒNG THÍ NGHIỆM CYBERMETRICS LABS (THUỘC HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU QUỐC GIA TÂY BAN NHA) ĐÃ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP HẠNG WEBOMETRICS LẦN THỨ HAI CỦA NĂM 2024. TRONG KỶ XẾP HẠNG LẦN NÀY, ĐHQGHN ĐẠT VỊ TRÍ 771 THẾ GIỚI VÀ DUY TRÌ VỊ TRÍ TIÊU CHÍ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG TRONG TOP 100 CƠ SỞ GIÁO DỤC HÀNG ĐẦU CHÂU Á.

Trong kỳ xếp hạng tháng 07/2024, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và có vị trí thứ 15 Đông Nam Á (top 169 Châu Á). Kỳ xếp hạng này cũng là năm thứ 3 liên tiếp ĐHQGHN duy trì vị trí của tiêu chí Mức độ ảnh hưởng trong top 800 thế giới (vị trí hiện tại là 727) và kỳ xếp hạng thứ 3 liên tiếp ĐHQGHN gia tăng vị trí ở tiêu chí Độ mở học thuật (vị trí hiện tại là 1170).

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học

thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Trong kỳ xếp hạng này, Webometrics vẫn duy trì phương pháp xếp hạng như ở kỳ tháng 01/2021. Cụ thể, tiêu chí "Presence" (Lượng tài nguyên số hóa) đã được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Transparency (Độ mở học thuật) có trọng số 10% - trong đó, tiêu chí Transparency (Độ mở học thuật) đã tiếp tục mở rộng số hồ sơ nhà khoa học được xem xét và đánh giá trên cơ sở dữ liệu Google Scholar lên tới 290 hồ sơ (top 21-310). Cũng trong kỳ xếp hạng này, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có sự thay đổi nhỏ về nguồn dữ liệu khi Webometrics hiện tại chỉ còn sử dụng nguồn dữ liệu từ Majestics thay vì song song 2 nguồn dữ liệu như trước đây.